
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 257  —  217. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um geðsjúk börn á nýja barnaspítalanum á Landspítalalóð.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

Hvaða ástæður liggja að baki því að börn með geðræna sjúkdóma fá ekki inni á hinum
nýja barnaspítala sem fyrirhugað er að reisa á Landspítalalóð?


